

KIẾN XƯƠNG

Sẵn sàng sản xuất vụ xuân



HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh gieo hơn 3 vạn khay mạ phục vụ vụ lúa xuân 2023.

Xác định sản xuất vụ xuân có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng liên tục vùng nông nghiệp, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương chủ động làm đất, hỗ trợ nông dân về giống, vật tư sản xuất, khoa học kỹ thuật... sẵn sàng cho một vụ bội thu.

Huyện chỉ đạo sát sao việc thực hiện để án sản xuất vụ xuân, nhất là việc lấy nước để ải và thu hoạch sớm cây vụ đông để có quỹ đất trồng cấy vụ xuân. Ngay sau những ngày nghỉ tết, các hộ dân đã tích cực gieo mạ, chuẩn bị các hệ điều kiện cần thiết để cấy đúng lịch thời vụ, phấn đấu toàn huyện cấy xong trên 11.000ha lúa xuân trước ngày 25/2.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương

đồng/sào nhưng cả vụ chỉ bón duy nhất 1 lần, không cần phải bón bất kỳ loại gì khác, qua đó tiết kiệm được nhân công, giảm chi phí sản xuất. Đến nay, HTX huy động 22 người vừa làm đất vừa cấy máy, phần đầu kết thúc gieo cấy trên 100ha lúa xuân trước lịch của xã đề ra.

toàn bộ 380ha đất lúa ngay từ đợt xả nước đầu tiên. Chia sẻ về tiến độ sản xuất vụ xuân, ông Nguyễn Đình Tài, Giám đốc HTX cho biết: HTX tích cực tuyên truyền, vận động xã viên thực hiện đúng tiến độ làm đất, kỹ thuật gieo mạ và chăm sóc mạ. Hiện tại, toàn bộ 15 máy làm đất đang tích cực làm khâu cuối cùng, 7 máy cấy sẵn sàng xuống ruộng để giảm bớt nhân công cho bà con. Hy vọng vụ lúa xuân năm 2023 sẽ tiếp tục giành thắng lợi.

Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ xuân năm nay toàn xã trồng 74ha cây rau màu, chủ lực là khoai tây, lạc, đậu tương. Đây là năm có diện tích cao nhất từ trước đến nay; trong đó lạc 41ha, đậu tương 28ha, khoai tây gần 4ha và một số cây rau màu khác. Có được diện tích trên là do những năm qua người dân có nguồn thu lớn từ trồng cây vụ xuân đã chuyển từ cấy lúa sang trồng màu. Bên cạnh đó, HTX đã tích cực liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm với giá cả ổn định. Điển hình như vụ xuân năm ngoái cây đậu tương đạt năng suất từ 350 - 400kg/sào, cho thu 3,5 triệu đồng/sào nên diện tích đã tăng lên gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài trồng 8ha lạc giống, HTX liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm bà con trồng với giá cả ổn định, đồng thời bán cho thương lái với giá 16.000 đồng/kg. Niềm vui được nhân đôi khi trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán người dân Vũ An thu về khoảng 8 tỷ đồng từ cây vụ đông. Vì thế, ngay từ ngày mùng 4 tết các hộ đã xuống đồng gieo lạc xuân và từ ngày 11 tháng Giêng bắt đầu làm đất gieo đậu tương. Riêng cây khoai tây giống đã được trồng sớm, dự kiến tới cuối tháng 2 sẽ cho thu hoạch. Thuận nhất là tất cả các khâu làm đất, lên luống đều được làm bằng máy, người dân chỉ việc gieo hạt nên thời vụ diễn ra nhanh chóng.

Vụ xuân năm 2023, huyện Kiến Xương phân đầu gieo cấy hết diện tích đất lúa bằng các giống lúa ngắn ngày và phân đầu gieo trồng 1.400ha cây màu xuân trở lên. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, UBND huyện đã sớm ban hành đề án sản xuất, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương bám sát để án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả.

THU THỦY

Đã có lúc làng nghề mây tre đan xã Phúc Thành (Vũ Thu) tưởng bị xóa sổ vì sản phẩm của làng nghề không còn chỗ đứng do những sản phẩm công nghiệp làm từ nhựa lấn át. Nhưng bằng tình yêu nghề của những người thợ, với giá trị bền vững của sản phẩm thủ công chất liệu tự nhiên, làng nghề vẫn tồn tại và dần tìm được chỗ đứng.

Trở lại Phúc Thành sau hơn 15 năm thấy mọi thứ đã đổi khác nhiều. Con đường nhỏ lầy lội khi mưa xuống đã được thay bằng đường bê tông rộng, phẳng, xe ô tô chạy bon bon tới các thôn xóm. Những căn nhà cấp 4 cũng thưa dần nhường chỗ cho nhà mái bằng kiên cố, những căn biệt thự nhà vườn xinh xắn. Từng đù đờ cho thấy diện mạo nông thôn và đời sống của bà con nơi đây đã đổi mới đi lên.

Đưa chúng tôi đi thăm các hộ làm nghề mây tre đan, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết của nhân dân tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển các mô hình kinh tế mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ mang lại hiệu quả thiết thực. Làng nghề cũng duy trì và từng bước phát triển sau thời gian dài trầm lắng góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Nói đến nghề đan lát ở Vũ Thu trước đây có hai làng nghề nổi tiếng là Nguyễn Xá và Phúc Thành. Sản phẩm của làng nghề mây tre đan Phúc Thành chủ yếu là nông cụ và đồ gia dụng được đan từ tre như gầu tát nước, dậm đánh cá, giỏ, thúng, rổ, rá, nong, nia... Nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên sản phẩm làm ra tới đầu tiêu thụ hết tới đó. Nghề đan tạo nguồn thu nhập chính cho hàng trăm gia đình. Thời hoàng kim, xã Phúc Thành có tới 400 - 500 hộ với hơn 1.000 lao động tham gia

Làng nghề hồi sinh

đan lát. Ông Lại Hoàng Đạt, thôn Phúc Trung Bắc cho biết: Trước đây, khi công nghiệp chưa về làng người dân chúng tôi sống dựa vào nông nghiệp là chính nên dù ăn đã là quý. Nhà nào làm nghề mây tre đan thì có thêm thu nhập, cuộc sống khá hơn vì có đồng ra đồng vào ngày càng phát triển. Cao điểm, cả thôn có hơn 200 hộ thì có tới 60% số hộ làm nghề. Từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết đan và đan giỏi, hàng hóa bán khắp nơi trong huyện và cả ở tỉnh ngoài.

Vào những năm 2000, sản phẩm công nghiệp sản xuất từ nhựa như rổ, rá, chậu... ra đời với giá rẻ, tiện lợi đã hấp dẫn người tiêu dùng. Đây cũng là lúc các sản phẩm mây tre đan bị thất nghiệp. Bà con làm ra khó tiêu thụ, nhiều hộ phải bỏ nghề khiến nghề đan lát ở Phúc Thành suy giảm nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, công nghiệp tràn về nông thôn với các doanh nghiệp may mặc, cơ khí đã thu hút toàn bộ lực lượng lao động trẻ vì điều kiện làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn. Làng nghề

chỉ còn những người trung niên, cao tuổi yêu nghề cố gắng bám trụ.

Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Lợi cho biết thêm: Nhìn làng nghề truyền thống hàng trăm năm đi xuống, nhiều người không khỏi xót xa. Cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con, nhất là các nghệ nhân cao tuổi nỗ lực duy trì, tìm cách đổi mới sản phẩm để thích nghi, tồn tại với nhu cầu thị trường. Chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư, chuyển giao kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho bà con làng nghề. Với chính sách đó, vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 đã có một số doanh nghiệp về địa phương liên kết, chuyển giao kỹ thuật đan lát, sọt xuất khẩu cho bà con làng nghề. Đáng mừng là hiện nay nhu cầu sử dụng các đồ gia dụng làm từ mây tre đan đang có xu hướng tăng trở lại vì nó thân thiện với môi trường, an toàn sức khỏe. Đây là cơ hội cho nghề đan thủ công hồi sinh. Bên cạnh đan hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp, bà

con còn phát triển lại nghề đan thúng, met, sào, rổ, rá, nong, nia theo hướng vừa hàng gia dụng vừa hàng mỹ nghệ nên cho thu nhập khá.

Làng nghề mây tre đan Phúc Thành đang trên đà phát triển. Hiện toàn xã có hơn 400 hộ dân làm nghề, tập trung chủ yếu ở hai thôn Phúc Trung Bắc và Phúc Trung Nam. Hàng năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đạt xấp xỉ 140 tỷ đồng, trong đó làng nghề đóng góp khoảng 30%. Làng nghề góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người trung, cao tuổi, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã lên 55 triệu đồng/người/năm, gấp gần 2 lần so với thời điểm địa phương bắt tay xây dựng nông thôn mới (năm 2011). Đời sống được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang đẹp và đang tạo động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thành thi đua phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

KHÁC QUẢN



Nghề mây tre đan tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động trung, cao tuổi xã Phúc Thành.

Sau tết, các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bắt đầu tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây cũng là thời điểm giao mùa, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm diễn biến khó lường. Do vậy, người chăn nuôi nên thận trọng, tìm mua con giống sạch bệnh, tránh tái đàn ở ạt dẫn đến cung vượt cầu.

Sau khi xuất bán gà phục vụ dịp tết Nguyên đán, ông Nguyễn Mậu Thuận, xã Dân Chủ (Hưng Hà) đã vệ sinh sạch sẽ, khử trùng cẩn thận khu vực chuồng nuôi để khôi phục sản xuất. Ông Thuận cho biết: Việc tái đàn thường tập trung từ tháng 1 đến tháng 3. Đây là thời điểm giao mùa, vì vậy ngoài việc nhanh chóng tái đàn, tôi luôn chú trọng khâu khử trùng, vệ sinh chuồng trại, để chuồng "nghỉ" 2 tuần sửa chữa, gia cố trước khi nuôi lứa mới. Đối với gà giống, gia đình đã đặt mua ở lò ấp có uy tín, được tiêm phòng đầy đủ và nuôi cách ly 2 tuần tại khu vực nuôi úm riêng trước khi thả vào chuồng nuôi chính. Hiện giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang ở mức cao nên tôi không tăng đàn ở ạt mà nắm bắt thời điểm để phát triển chăn nuôi hợp lý.

Gia đình ông Lưu Văn Tranh, xã Minh Quang (Vũ Thu) là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi lợn. Ông Tranh cho biết: Những tháng đầu năm, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, đàn gia súc, gia cầm bị giảm sức đề kháng nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn con giống

Tái đàn chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh



Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi nuôi cách ly theo dõi ít nhất 2 tuần đối với con giống mới nhập về.

chất lượng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh, để bảo đảm sức khỏe của đàn lợn mới, đối với hệ thống chuồng trại, gia đình xử lý chất thải cũ theo đúng quy định như: khơi thông cống rãnh, tránh ẩm ướt; vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ nền chuồng, sàn, tường bằng vôi bột và hóa chất Cloramin B... Tới cũng chú trọng nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, bổ sung vitamin, khoáng chất và sử dụng

bóng đèn để sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Chúng tôi đang hy vọng giá cám chăn nuôi trong năm nay sẽ giảm để thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, phát triển quy mô đàn lợn.

Năm 2023, toàn tỉnh đề ra mục tiêu phục hồi chăn nuôi lợn với tổng đàn trên 1 triệu con; đàn gia cầm duy trì khoảng 13,3 triệu con, trong đó đàn gà chiếm khoảng 80%; đàn trâu, bò phần đầu đạt trên 69.000 con. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp chỉ đạo,

Kỹ sư Trần Văn Trung, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Khi xuất bán xong sản phẩm chăn nuôi của lứa trước, chủ hộ cần dọn sạch các chất thải trong chuồng nuôi, sau đó rửa sạch nền, tường, cống nuôi để khô rồi phun thuốc sát trùng. Để trống chuồng trước khi nhập đàn vật nuôi mới, thời gian trống chuồng ít nhất là 2 tuần (đối với gia súc, gia cầm nuôi lấy thịt), 4 tuần (đối với vật nuôi sinh sản). Trong khoảng thời gian để trống chuồng, chủ hộ tu sửa lại hệ thống chuồng nuôi, hệ thống chụp sưởi, hệ thống cấp nước, hàng rào, tường bao quanh khu vực chăn nuôi cũng như cổng ra vào, hồ sát trùng, vệ sinh mang ăn, máng uống... Lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y. Con giống nhập về phải nuôi cách ly theo dõi ít nhất 2 tuần. Vào những thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột cần bổ sung vitamin, men tiêu hóa... để nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm. Đối với gia súc, gia cầm còn nhỏ cần chú ý thấp thêm bóng hồng ngoại; bổ sung thêm chất độn chuồng như trấu, mùn cưa, rơm rạ để giữ ấm.

NGÂN HUYỀN

Infographic titled 'BIỆN PHÁP CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC TẠI CÁC NÔNG HỘ' (Biosecurity measures for safe farming at households). It details various steps from farm entry to animal care, including disinfection, isolation, and proper feeding practices. The infographic includes icons for people, pigs, and chickens, along with text boxes explaining each step. At the bottom, it provides a source: 'Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn' and a URL: 'https://infographics.vn'.